

เรื่องของหญิงที่ชายควรรู้(2)

นำเสนอเมื่อ : 4 เม.ย. 2552

ดวงของผู้หญิงวันศุกร์

'อุปนิสัย'... ดาวศุกร์เป็นดาวที่ส่งอิทธิพลอย่างเต็มดวงกับเรื่องของอุปนิสัย และลักษณะของชีวิตพื้นฐานของผู้หญิงที่เกิดวันนี้ อำนาจของดาวศุกร์จะเป็นอำนาจแห่งศิลปะ และความรอบรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆได้อย่างมีพลังสังหรณ์ แต่ต้องมีสมาธิ และมีความสงบเยือกเย็นเป็นพื้นฐานด้วย คุณจึงจะสามารถจะคาดการณ์ ความคิดของผู้สนทนารวมด้วย ว่าเขาคิดอย่างไร ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ เป็นคนที่มีความฝัน และเดินไปตามความต้องการ และปรารถนาของจินตนาการตัวเองด้วยความมั่นใจ เป็นคนมีเสน่ห์และอ่อนหวานได้อย่างจับใจ ยิ่งกว่านั้นคุณยังเป็นคนที่มีวาจาเฉลียวฉลาด ไซ้คำพูดชัดเจน และมีความหมายเสมอ มีเพื่อนฝูงและมนุษย์สัมพันธ์ค่อนข้างดี แต่ระวังอารมณ์! ที่ฉุนเฉียวหรือว้าวุ่นอย่างวูบวาบ ก็เกิดขึ้นบ่อย ๆ เช่นกัน

ทั่วไปผู้หญิงที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่ดีนร้อน และต่อสู้ แม้จะมีความทุกข์และยากลำบากเพียงใดก็ตาม แต่ไม่เคยท้อแท้ หากหาได้ได้รับความเข้าใจจากคนรอบข้างที่ใกล้ชิด คุณจะท้อหรือหมดกำลังใจ ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคนที่ใกล้ชิดของคุณ ไม่เข้าใจคุณแทนตนเอง เป็นคนที่กล้าได้ กล้าเสีย มีน้ำใจ

เมื่อวัยเยาว์เป็นเด็กที่ช่างสังเกตอยากรู้ อยากเห็นมาก และมักจะมีค่าน้อยใจในชะตาชีวิตตัวเองบ่อย ๆ ซึ่งไม่ควรจะสะสมอย่างยิ่ง เพราะบางสิ่งเป็นเรื่องไร้เหตุผล หากสะสมมากเกินไป ก็ย่อมเป็นอารมณ์กดดันเมื่อโตขึ้น ดาวศุกร์แถมว่าจะส่งผลให้เทพแห่งความรักโอบกอดคุณไว้ในความอบอุ่นก็ตาม แต่ต้องระวังดาวราหูซึ่งมักจะมาแทรกดวงคุณ อันเป็นศัตรูของดาวศุกร์อย่างหนักดวงหนึ่ง ทำให้อารมณ์ของคุณโผล่ผาง ฉุนเฉียวง่าย และเป็นคนปากกราย แต่จิตใจดีงามเหลืองาม

'การงาน-อาชีพ'ของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์....เมื่อเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เกมส์ชะตาชีวิต จึงเป็นคนที่ดีต่อสู้อยู่หมัดมากนั้นเพื่อเล่าเรียนและศึกษามีสมมองที่ฉับไว ไม่แปลกนักหากว่าคุณพบว่าผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ที่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือไม่มีใบดึกฎีปริญญา แต่มีความสามารถในการบริหารคน จนร่ำรวยด้วยฐานะและความสามารถของตนเองได้ เพราะว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ ในการใช้ศิลปะในการเรียนรู้อะไรและจดจำได้ดีมากคนหนึ่งเป็นพิเศษ คุณเป็นคนชอบทำงานที่มีโอกาสพิสูจน์ความสามารถทาทาย และที่สำคัญมีเป้าหมายชัดเจนในการเดินไปให้ถึงจุดนั้น เป็นคนชอบความเป็นระเบียบ แบบแผน และการได้ลุยกับงานใหม่อยู่เสมอ จะทำให้อารมณ์เมื่อแข็งจะจางหายไปเร็วในการทำงาน นักสร้างสรรค์ และนักปรัชญาสากล มักเกิดเป็นผู้หญิงวันศุกร์ไม่น้อยเหมือนกัน

การทำงานในอาชีพที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งแวดล้อมใหม่อยู่อยู่เสมอ ก็จะเหมาะสมกับดวงของคุณ การเดินทาง และการค้าขาย ก็เป็นอาชีพที่เด่น และมักจะประสบความสำเร็จกับชีวิตของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์เป็นพิเศษ มีพลังและอำนาจในการเป็นผู้นำ เพราะมีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นคนติดดินเช่นกัน

หากับราชการ ผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ มักจะได้รับความไว้วางใจในการทำงานในระดับสูงพอสมควร การทำงานขี้อ่อนคุณจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือ ที่สำคัญจะต้องเป็นคนมีเหตุผล และชัดเจนในตัวเองในการทำงาน ความก้าวหน้าในโอกาสทำงานรับราชการของคุณ ก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในการสอบ หรือว่าไปสู่อันดับนักบริหารได้...

แต่ที่เด่นมากสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ ก็คงจะเป็นอาชีพอิสระ การค้าขาย

หรือว่าทำงานเกี่ยวกับการลงทุน การติดต่อ การออกแบบ การขายความคิดของตนเองให้กับผู้อื่น ๑
ชอบงานได้มีโอกาสบริการ หรือวาพบปะคนมากๆ เป็นหลัก
การคาขายจึงเป็นอาชีพเด่นมากกว่าการรับราชการสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์

'ความรัก'... ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรัก คุณจึงเป็นคนสองอารมณ์
บางครั้งชอบใครก็ชอบอย่างบ้าคลั่งมากมาย แต่หากว่ามีบางอย่างไม่ตรงใจเกิดขึ้นกลางทาง
ก็จะนำมาคิดสับสนในชีวิต อย่างที่ไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้น เพราะความอ่อนไหวในอารมณ์ความรัก
และจิตใจของผู้หญิงเกิดวันนี้สูงมาก คุณเป็นคนที่ต้องการคนดูแลและเข้าใจมากเป็นพิเศษ

ไม่แปลกนักหากความรักของคุณ จะเริ่มต้นจากคนที่สูงอายุมาก! กว่าในบทบาทแบบพี่น้อง
เป็นคนจริงใจ ชอบคนที่รักษาสัจจะ ที่สำคัญ คุณเองก็ชอบคนที่สามารถจะนำทาง
หรือว่าสยบความคิดอารมณ์รุนแรงของคุณได้ คนๆนั้นจะสามารถพิชิตใจคุณได้เร็วกว่าคนอื่นๆทีเดียว
ผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ เป็นคนที่ จะเกิดความรักด้วยความสงสาร หรือว่าให้ออกาสกับคนที่มาทุ่มเทมากเกินไป

ให้ระวังความหมายของ 'ความสงสาร' กับ 'ความรัก' มันเป็นคำสองคำที่ความหมายไม่เหมือนกัน
แม้ว่าจะใกล้เคียงกัน แต่อย่าสับสนเอามาเป็นคำเดียวกันอย่างเด็ดขาดนะครับ
ด้วยคุณเป็นคนมีเสน่ห์แบบผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงในตัวเองชัดเจน หมายถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงทำงาน
แต่คุณก็สามารถแยกบทบาทตัวเองได้สมกาลเทศะ ทำให้คุณสามารถมีเสน่ห์ครองใจเพศตรงข้ามได้ดีทีเดียว
เป็นคนที่วาดวิมานแห่งผู้ชายในฝันสูงเกินไปก็ยอมผิดหวัง จำไว้ว่าฐานะและความร่ำรวย
สร้างใหม่หรือรวมกันสร้างขึ้นมาได้ แต่พื้นฐานแห่งพลังความรักนั้น จะต้องมิดั้งแต่เริ่มจะรักใคร่ซักคน

ชีวิตคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ ส่วนมากปัญหามาจากตัวคุณเองคนหรือรอบข้าง! ง
หรือว่าญาติพี่น้องเขามาเป็นมือที่สามมากเกินไปให้ระวังไว้ด้วย โดยมากคุณมักจะพบกับคู่ชีวิต
หรือคนที่ จะมาล้มผู้สหัวใจแห่งความรักของคุณ ในวงการการทำงานร่วมกัน
หรือว่าการติดต่อกาขายกันเป็นสิ่งเริ่มต้น บางคนอาจจะมีใจแอบชอบกันมานานตั้งแต่วันเรียน
แล้วช่วยกันให้กำลังใจสร้างโอกาส เพื่อความมั่นคงซึ่งกันและกันจนมาถึงวันที่เหมาะสม

อาชีพคู่ชีวิตของคุณ ส่วนมากรับราชการ มีตำแหน่ง หรือเป็นคนทำธุรกิจส่วนตัว
อาชีพเหล่านี้เป็นโอกาสสำคัญที่คุณจะได้ใกล้ชิด และหากเขามากก็สามารถพิจารณาเป็นพิเศษได้
ที่สำคัญหลักการครองเรือน ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต้องรู้และคำนึงใหม่มากกว่า ชีวิตคู่จะต้องยอมยอมให้อภัย
ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้ มากนะครับ นาวาชีวิตคู่ของคุณ จึงจะไปได้อดถึงฝั่งในที่สุดได้....

'อารมณ์รักของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์'....ความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ หากเปี่ยมด้วยการให้ออกาสให้อภัย
และเข้าใจสัจธรรม ก็สามารถจะเป็นพลังที่เหนี่ยวรั้งให้คนสองคน อยู่รวมกันด้วยสันติสุขได้ ความรัก!
สามารถละลาย ความแค้น และสามารถเป็นยารักษาแผลทางใจที่ดีที่สุดได้ หากคุณ ไขความรักให้เป็นศิลปะที่งดงาม

คุณจะเป็นคนที่สามารถครองหัวใจผู้ชายที่เลือกเป็นเนื้อคู่ได้อย่างสง่างามเช่นกัน
อารมณ์รักของคุณเป็นอารมณ์ที่เรียกร้อง และต้องการการดูแล ความเข้าใจ การเอาใจใส่จากคู่รักเป็นเรื่อง
ธรรมดาของผู้หญิงทุกคน แต่อย่าใช้อารมณ์สำหรับการแก้ปัญหา หรือว่าในช่วงอารมณ์กดดันมากๆ
จะต้องหลีกเลี่ยงพักสติเสียก่อน จึงสามารถแก้ปัญหาในการครองเรือนครองรักได้ ที่กล่าวเช่นนั้น
เพราะว่าคุณเป็นคนที่รักใคร่จริงจัง แบบถาวรชีวิต แต่หากเขาทำให้คุณผิดหวังหรือว่าเสียใจ
คุณก็จะเก็บสะสมมันเป็นพลังแห่งความแค้น ซึ่งไม่ดีสำหรับตัวคุณเอง และวิบากกรรม
มันจะสร้างให้ต้องสืบสานเจ็บปวดเกิดมารับกรรมแห่งหัวใจอย่างจริงจัง ในภพหน้า จึงควรมองความรักแบบสร้างสรรค์
และชีวิตคู่ด้วยอารมณ์ที่เขาใจอย่างสวยงาม คุณจะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตรักได้ดีทีเดียว.

'ลักษณะเนื้อคู่'.. คุณเป็นคนที่วิบากกรรมพอสมควรสำหรับเรื่องของความรัก เพราะว่าดาวศุกร์เป็นอริกับ
ดาวราหู และดาวเสาร์ คุณจึงมักจะต้องเสียใจ! จ หรือว่าผิดหวังกับความรัก และเป็นบาดแผลได้โดยง่าย
เพราะอารมณ์อ่อนไหว และช่างจดจำ หากพยายามศึกษาธรรมะ หรือว่าใช้สติปัญญา
ให้อภัยกับตนเองและผู้อื่นใหม่าก ชีวิตแห่งความรักก็จะมีโอกาสพ้นจากวิบากกรรมได้รวดเร็ว

และมีความรักที่ไม่เจ็บปวดในชีวิตได้แน่นอน หากคุณจะเลือกใครสักคนเป็นเนื้อคู่
จะต้องดูว่าเขาเป็นคนที่ไม่พุดมาก หรือว่าเป็นคนมีความเป็นสุภาพบุรุษและผู้นำทางความคิดได้ ใจเย็นกว่าคุณ
เพราะว่าคุณจะสบาย

ลักษณะเนื้อคู่...เป็นคนรูปร่างสูง หรือว่าสั้นทัด ไม่เตี้ย เพราะคุณไม่ชอบคนที่เตี้ยกว่าคุณ
ผิวค่อนข้างสองสี หรือว่าโทนมืดดำแดง หากขาวก็ไม่ซีดเกินไป สังเกตว่าเป็นคนมีควิดก
จะเสริมกับชีวิตคู่ในการสร้างฐานะด้วยกันได้ดีทีเดียว ลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ จึงต้องเลือกผู้ชาย
ที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณ แต่มีอารมณ์สนุกสนาน ราวเรียงตัว ขริบเกินไป คุณจะชอบมากแน่ๆ ยิ่งผู้ชายที่เรียนเก่ง
มีความสามารถดี คุณจะแอบให้คะแนนในหัวใจเป็นพิเศษ

'อายุที่เหมาะสมในการแต่งงาน'.... ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งการครองเรือนและชีวิตคู่ หากต้องการให้ชีวิตคู่
และชีวิตแห่งความรักของคุณเริ่มต้นในช่วงอายุที่ดวงของคุณเหมาะสม ก็ควรจะเลือกช่วงอายุที่ดาวศุกร์สว่าง
และเสริมดวงคุณดีที่สุด เป็นช่วงอายุว่าการตัดสินใจในการหมั้นหมาย หรือว่าใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนหนึ่ง
ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการแต่งงานของคุณ ก็คือ ช่วงอายุ 18 -23 ปี, ช่วงอายุ 26 -28 ปี, ช่วงอายุ 32 -36 ปี
เป็นช่วงอายุที่ดาวศุกร์สว่าง มีโอกาสแต่งงานในช่วงนี้ ดวงเนื้อคู่จะค่อนข้างเสริมกัน หากแต่งงานก่อนอายุ
หรือว่าหลังช่วงอายุดังกล่าว ดาวศุกร์จะอ่อนกำลังลง ทำให้ดวงชะตาของคุณมีโอกาสในการใช้ชีวิตคู่
แล้วประสบปัญหาซึ่งกันและกันบ่อยๆ

ที่สำคัญการใช้ชีวิตคู่ อย่าลืมนะ เป็นศิลปะที่มีทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผสมผสานอย่างลงตัว

ผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์บางคน ต้องแต่งงานมากกว่าครั้งหนึ่ง เพราะว่าดวงชะตาชีวิตคู่ อาจจะมีล้มเหลว
แล้วต้องให้อีกคนเองเรียนรู้อุปสรรค แล้วลุกขึ้นมาใหม่ซะใหม่ อย่าท้อแท้ เพราะบางคนที่ฟ้าสาดใส่
ต้องผ่านเมฆฝนเสียก่อน

'ช่วงอายุที่ดวงชะตาประสบเคราะห์กรรมหรือดวงตก!...ชีวิตของคนเราทุกคนไม่ใช่จะราบรื่นเสมอไป
ไม่ว่าแม้แต่ผู้ทรงศีลก็ยังมี วิชากรรมของตนเอง คนเราเกิดมาเพื่อให้ชีวิตได้ต่อสู้ และฝ่าฟันปัญหาต่างๆ
หากเราสามารถเดินผ่านมันได้ ชีวิตเราก็จะเป็นคนแข็งแกร่ง หรือเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองได้
ผู้มีความสามารถหรือคุณ ประสบความสำเร็จ จะต้องไม่กลัวอุปสรรค ไม่กลัวปัญหา
เพราะนั่นเป็นโอกาสให้เราพิสูจน์ความสามารถ ความตั้งใจของตนเองว่าจะผ่านอุปสรรคนั้นได้หรือไม่

เช่นกับชีวิตของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ ก็ย่อมมีช่วงจังหวะชีวิตตามดวงดาว
ที่บังเอิญพบกับดาวที่ส่งอิทธิพลในด้านลบให้กับชะตาชีวิตเหมือนกัน หากเรารู้ล่วงหน้า การวางแผน การป้องกัน
และการตั้งสติเพื่อจะรับมือกับอุปสรรคเหล่านั้น ย่อมทำให้เรามีกำลังใจที่ผ่านมันได้โดยง่ายเช่นกัน
ผมทำนายจากดวงชะตาของคุณอย่างชัดเจน เพื่อเตือนให้ระวังและป้องกัน นี่ก็คือช่วงอายุที่คุณจะต้องระวังอุปสรรค
เคราะห์ และปัญหาชีวิตของคุณ ช่วงอายุที่ประสบปัญหาเรื่อง! สุขภาพ ต้องระวังช่วงอายุ 25 ปี เพราะว่าคุณมีดวงบ
ังเกิดอาการเจ็บป่วยเพลสชัดมาก ระวังเจ็บป่วย กระทั่งหนัก ช่วงนั้นเป็นอะไรก็ควรระวังปรึกษาแพทย์นะครับ,

ช่วงอายุ 32 -35 ปี ช่วงนี้ระวังล้าไส้ หรือว่าภายในฉบับพลัน มีดวงบางคน อาจจะต้องผ่าตัด
พันไปได้อีกครับ และอีกช่วงหนึ่ง ที่จะต้องระวัง

อายุ 44-47 ปี ช่วงนี้สำคัญมาก ระวังสุขภาพตนเองให้มากนะครับ ช่วงอายุประสบปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ
หรือ เสียญาติสนิท ดาวราหูอมดวงชะตาของคุณ อาจจะต้องมีดวงบาดเจ็บ หรือมีอุบัติเหตุบาง หากไม่เช่นนั้น
เป็นช่วงของการสูญเสียญาติสนิทของคุณ มีดังนี้

ช่วงอายุ 24-26 ปี, ช่วงอายุ 30-32 ปี, ช่วงอายุ 44 -46 ปี และ ช่วงอายุ 50-55 ปี
ช่วงนี้ก็ต้องพยายามระมัดระวัง และหากเกิดขึ้น ก็ยอมรับว่า เป็นไปตามดวงนะครับ
ช่วงอายุที่จะต้องระวังคดีความและมีศัตรู ดาวพุธดับทับกับดาวศุกร์ดวงเกิด ระวังข่าวฉาว
ดวงของคุณเกิดมีคณริษยา กลั่นแกล้ง หรือว่า! ไปคำประกันช่วยคนอื่นไว้ด้วยความเมตตา
แต่จะต้องประสบปัญหาชีวิตตนเอง นั่นก็คือ ช่วงอายุ 38-40 ปี และช่วงอายุ 48-52 ปี
และระวังอีกครั้งช่วงสุดท้าย อายุ 56-58 ปี เป็นช่วงอายุที่เห็นชัดเจน ระวังไว้นะครับ พนแล้วจะสบายใจมากขึ้น

ดวงของผู้หญิงวันเสาร์

'อุปนิสัย'...ดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตของคุณ ตั้งแต่เมื่อแรกเกิดจนกระทั่งดวงชะตาชีวิตสู่เส้นทางการต่อสู้ การฝ่าฟัน

ความสุขและความสำเร็จ สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นั้น นอกจาก 'ดาวเสาร์' ดาวแห่งอำนาจในเจ้าเรือนแล้วยังมีดาว 'จันทร์'

เป็นดาวที่เลี้ยงกับดวงชะตาพื้นของคุณด้วย อำนวย! าจของดาวเสาร์และดาวจันทร์ ทำให้คุณเป็นคนตื่นตัวและเป็นคนมีไหวพริบ และค วามทรงจำดีเป็นพิเศษ

ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นอกจากเป็นคนฉลาด ช่างสังเกต และโตเกินกว่าวัยของตนเองแล้วยังเป็นคนที่รับผิดชอบตนเองได้อย่างดี เป็นคนมีความฝันและมักจะวาดวิมานใน ความฝัน อย่างสวยงาม ไม่ท้อหากความฝันล้มละลาย คุณจะแกร่งและลุกขึ้นมาเพื่อจะสร้างความฝันให้เป็นจริงใหม่ให้จงได้

ลักษณะของดาวเสาร์ทำให้คุณเป็นคนซุกซน และระวังจะมีตำหนิ อาทิ แผลเป็น หรือว่าไฝปานในที่สำคัญ ๆ อยางเห็นได้ชัดทีเดียว เป็นคนใจร้อน ชอบความซื่อสัตย์และจริงจัง

หากใครก็ตามคิดว่าจะคบหาผู้หญิงเกิดวันเสาร์ จำไว้ว่าคุณจะต้องเป็นคนจริงจัง และเป็นคนชัดเจน คุณจะสามารรถเอาหัวใจของเธอมาครองได้ อุปนิสัยเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ แต่ด้วยความเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาสูง จึงมักเสียเปรียบคนที่คอยจ้องล่าผลประโยชน์จากคุณอยู่เสมอๆ

วัยเยาว์เป็นคนที่มีความเก่งและฉลาด เห็นได้ชัดว่ามีแววของคนที่งจะเติบโตเป็นคนที่มีความสามารถในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน ด้วยความที่คุณเป็นคนค่อนข้างพูดจาตรงไปตรงมา หรือว่าเป็นคนชัดเจน! ทำให้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวบ้าง หรือว่ามีเพื่อนสนิทน้อยคน แต่รู้จักกัน ดาวจันทร์ เป็นดาวแห่ง ความเมตตา และแสงแห่งความนิ่มนวล ทำให้คุณเป็น คนที่มีจิตวิญญาณเป็นผู้หญิง อันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เพศตรงข้ามสนใจเป็นอย่างดีทีเดียว งานฝีมือหรืองานเกี่ยวกับอาหารการกิน

ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่มีความสามารถ หรือว่าพอจะไขว่คว้าได้บ้างไม่มากนักน้อยแหละครับ อารมณ์อันร้อนแรงชัดเจน ทำให้คุณดูภายนอกอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใครๆ ก็บอกวา ทาจะเป็นผู้หญิงเยอหยิ่งจ้องห้อง แต่เมื่อใดมาสัมผัสสมาคบหาแล้วจะรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารัก และเป็นคนที่มีความใจงามมากคนหนึ่งเลยทีเดียวบางคนชีวิตในวัยเยาว์ จะต้องยากลำบาก หรือว่าอยู่ในอุปถัมภ์ของญาติผู้ใหญ่ จึงเป็นคนแสวงหาความอบอุ่นจากคนรอบข้างอยู่เสมอๆ

จากอำนาจของดาวเสาร์และดาวจันทร์ที่สัมพันธ์ส่งผลกัน ทำให้ดวงชะตาของคุณเป็นคนที่มีสองอารมณ์อยู่ในคนๆเดียวกัน บางอารมณ์ก็อ่อนหวานและเยือกเย็น บางอารมณ์ก็จะโผงผาง ชัดเจน ตรงไปตรงมา สุดแต่ว่าใครจะอยู่ในสถานการณ์ของชีวิตช่วงไหน

'การเงิน-อาชีพ'..มองดวงดาวแห่งเรือนการงาน และการสร้างความสำเร็จของชีวิตผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ จะเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ เป็นคนที่ชอบชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องไขว่คว้ามอง และการบริการจัดการ ไม่ชอบชีวิตเรียบง่าย ย่ำอยู่กับที่จนเกินไป ดาวพุธเป็นดาวของอาชีพการงานของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ สามารถทำนายได้ว่า คุณเป็นคนที่ชอบทำงานที่มีโอกาสผันวันหน้าคุณจะต้องไปให้ถึงบัลลังก์แห่งเกียรติยศที่แผ่รอได้ และเป็นคนที่ชอบการค้ายขายที่ตัวเองมีความสามารถจะทำได้โดยตนเอง ไม่ชอบยืมจมูกคนอื่นมาหายใจ เพราะว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าดวงตนเอง เป็นคนมีบิรวารไม่ตี และมักมีปัญหากว่าค้ายขาย หรือว่าเป็นนักธุรกิจที่มีบิรวารเจ้าเล่ห์ช่างปัญหา ด้วยพื้นฐานดวงเป็นคนช่างฝัน และไม่ชอบความเลื้อนลอย

เชื่อได้ว่าคุณเป็นคนที่มีการ หรือว่านักลงทุนอะไรก็ตาม โอกาสที่จะมีฐานะมั่นคงจะมีมากทีเดียว เพราะว่าเป็นคนสุปัญญา และเป็นผู้หญิงที่จิตใจคล้ายผู้ชายมากกว่า เพราะลุยได้ทุกเวลา

ดาวพุธอันเป็นดาวแห่งอาชีพวิถีชีวิตและการทำงาน เมื่อทำนายในตำแหน่งที่มีอยู่ร่วมกัน ดวงเสาร์แห่งวันเกิดรวมดาวจันทร์! ทรแห่งอำนาจเสริม ทำให้ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ มีโอกาสเป็นได้ทั้งนักบริหาร นักธุรกิจ หรือแม้กระทั่งนักออกแบบศิลปะ ที่มีค่าตัวแพงมากเลยทีเดียว เป็นคนเจ้าระเบียบ และชอบทำงานแบบเป็นระบบ นอกจากอารมณ์แข็งที่เกิดขึ้นได้นานๆครั้ง จึงจะวางเฉยกับการทำงานซักพักนะคะ..คุณก็จะกระตือรือร้นขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองแน่นอน...

'ความรัก'...ดาวแห่งชีวิตคู่ของคุณ เป็นดาวที่อยู่ในอำนาจของ 'ดาวเสาร์' แห่งวันเกิด ทำให้ดาวศุกร์ ซึ่งเป็นพลังของความรัก ความรู้สึกอบอุ่น และการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนสำหรับชีวิตของคุณ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน นั่นก็หมายถึง คุณมีโอกาสแต่งงาน หรือใช้ชีวิตคู่แห่งความรักอย่างไม่คาดคิด หรือตรึงตรองระยะยาวนานเพียงพอ สิ่งเหล่านี้ อาจเกิดจากภาวะกดดันรอบข้าง จากญาติในครอบครัว หรือ! วาความบังเอิญอย่างลงตัวเกิดขึ้น ชีวิตแห่งหัวใจความรักของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์จึงเป็นคนที่มีความว้าวหรือว้าวรู้สึกโดดเดี่ยว แมกระทั่งในขณะที่อยู่กับคู่! ชีวิตแล้วก็ตาม สภาวะจิตใจตรงนั้นมันเกิดจากอิทธิพลดาวศุกร์มาแทรกดาวเสาร์แห่งอำนาจวันเกิดของคุณนั่นเอง เมื่อรู้เท่าทันก็ต้องฝึกให้จิตใจของตนเอง เป็นคนยอมรับสภาพจะได้เป็นธรรมชาติ และไม่มีอารมณ์ร้อนในความรัก อันมักเกิดมาจากรักเป็นส่วนใหญ่สำหรับคุณด้วยชีวิตรับ ดาวศุกร์ส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางจิตใจต่อคุณ

ผู้หญิงเกิดวันเสาร์เป็นคนมีความมั่นใจในบุคลิกภาพตนเอง พุดตรงไปตรงมา คุณอาจจะไม่สวยสะดุดตา แต่ก็มีมาดนางพญาเหลือเกินจริง ๆ เป็นคนที่เก็บรายละเอียด สำหรับการคบกับเพศตรงข้ามทุกคน

ระวังนะครับความรักเป็นเรื่องของการจูนเครื่องเข้าหากัน ไม่ใช่การไปปฏิบัติญาณสัญญาที่ทำผิดแล้วจะลงโทษสถานเดียว คุณต้องฝึกและทำความเข้าใจเรื่องความรักและชีวิตคู่ให้มาก เพราะวาอารมณ์คุณเป็นคนอ่อนไหวมากกว่าผู้หญิงที่เกิดวันอื่น ๆ ตรงที่แคร์คำพูดยัดไส้จะมากเกินไปสำหรับคนที่จะมาเป็นคู่ครอง ความอ่อนหวานของคุณ จะมีผลมาจากการกระทำ หรือวาการปฏิบัติมากกว่า ตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าหัวใจของคุณอยากบอกว่า ใครก็พูดได้วาจะรักชีวิตมากแค่ไหน แต่คำพูดไม่ศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปธรรมเท่ากับการกระทำ คุณจึงเป็นคนที่ไม่แสดงออกถึงความอาทรและความรักจากการปฏิบัติ! ติมากกว่าคำพูด...

ตรงนี้ขอสนับสนุนว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ขอเตือนว่า ผู้ชายแทบทุกคนก็มักจะเรียกร้องเกินความพอดี เขาก็ยังต้องการความอ่อนหวาน จริตของผู้หญิงจากคนรักของเขา คุณจะต้องทำความเข้าใจวาความรักและชีวิตคู่ไม่มีทฤษฎีใดในโลกนี้จะตายตัวเสมอไปนะครับ ขอเตือนวาหากจะให้ชีวิตรักมีความสุข ต้องยอมรับความเป็นจริงบางด้านของธรรมชาติของผู้ชายด้วยจะเป็นการดีสำหรับคุณ

'อารมณ์แห่งความรัก'...เป็นคนที่คุณชายวางตัวเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้นำ คุณได้ทางความคิด ไม่พุดมากเพื่อเจ้า หรือวาผู้ชายขี้นุคุณจะไม่ไกลห่างทันที อารมณ์ของผู้หญิงวันเสาร์จะเก็บความรู้สึกได้ดีพอควร หากใครอยากจะรู้ใจของผู้หญิงวันนี้ จะต้องทดสอบด้วย ความอดทนของตนเอง เป็นคนรับผิดชอบ และมีแรงผลักดัน กำลังใจเด็ดเดี่ยว ยอมลำบากได้หาก วาสบายใจ แต่ทั้งทุกอย่างได้เหมือนกัน หากรู้สึกว้ากใจ

ผู้หญิงวันเสาร์ เป็นคนที่มีความรู้ ความคิด และให้โอกาสกับเรื่องความผิดพลาดเรื่องความรักได้ด้วยเหตุผลอย่า! สัมปัญหา เพราะวาเธอจะแคร์ และมีความรู้สึกเจ็บปวดมาก หากคนที่เธอรัก เป็นคนที่ไม่สัมผัสจะชีวิตคู่หรือความรักของผู้หญิงวันเสาร์ มักจะพบกันในช่วงวงการการทำงาน หรือการติดต่อสัมพันธ์กัน การเดินทางนำไปเส้นทางชีวิตมีโอกาสพบกับคนที่คุณรอคอยได้ ญาติเจาก็เจาการมักจะทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อแม่ซักเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่เกิดขึ้นมากพอสมควรเช่นกัน.

ข้าราชการ นักพัฒนา นายธนาคารหรือคนทำงานธนาคาร รวมกระทั่งกับดินเครื่องปั้น และตำราจ แพทย์ เป็นคนในวงการที่มีสิทธิ์เป็นเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์มากที่สุด อารมณ์รักของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ ดาวศุกร์ทำให้คุณเป็นคนใจน่อยง่าย และเป็นคนที่เก็บกด ความรู้สึกตรงนี้ บางครั้งก็นารำคาญนะครับ เพราะวาจะต้องการอะไรก็ต้องบอก หากคุณคิดวาเป็นแฟนกันเป็นคู่ชีวิตกันต้องรู้ความรู้สึกของคุณหมดก็เห็นแก่ตัวเกินไป

ผู้หญิงวันนี้จะมีความรักโดยเลือกจากความพร้อม เหมาะสมทางจิตใจ แต่ไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจวัตถุมากกว่าความจริงใจ อารมณ์รักของผู้หญิงวันเสาร์ จึงเป็นคนที่เรียบง่าย มีเสน่ห์ และเป็นคนเอาใจตนเอง..ปรับปรุงนิดหน่อย ก็ดีเยี่ยมทีเดียวครับ

'ลักษณะเนื้อคู่'..อันลักษณะเนื้อคู่สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นั้น เป็นลักษณะทางกายภาพ รวมกระทั่งการผจญดวงชะตาเพื่อเพ่งดูลักษณะบุคลิกที่คุณประทับใจ ในการคบหากับเพื่อนต่างเพศเบื้องต้น ผู้หญิงวันเสาร์มักชอบผู้ชายผิวค่อนข้างขาว หรือสองสี หากเป็นคนดำก็ต้องเน้นเรื่องสะอาดจนคมเป็นพิเศษได้ มิฉะนั้นเอาชนะหัวใจเธอไม่ได้แน่นอน ด้วยพื้นดวงชะตาของผู้หญิงวันเสาร์เป็นคนแข็งจึงมักจะหลงปลื้มชอบผู้ชายโรแมนติก เพื่อเข้ามาชดเชยสวนขาดในบุคลิกตนเอง ผู้ชายมาดี สุขุมจะกินขาด ยิ่งเป็นคนโนเย็น จะถูกสเบียดมากขึ้น

ผู้หญิงวันเสาร์ ชอบผู้ชายที่รูปร่างสูงกว่าตนเอง หรือว่ากำยำหน่อย ประเภทบอบบางเหมือนติดยา เห็นจะไม่เขาสเบียดเอาเสียเลยเช่นกัน ชายใดปากเรียวกุ๊ กุ๊วเขม และเป็นคนใจเย็น สุขุม จะมีโอกาสครองหัวใจเธอได้มากกว่าคนอื่น ๆ มักจะแต่งงานหรือว่าเลือกผู้ชายเป็นคู่ครอง ที่อายุต่างกันมาก ๆ จะดีแก่ตัวคุณเองมากเป็นพิเศษ หากอายุน้อยกว่าเกินไป หรือว่าใกล้เคียงกันมากไปจะปรับความเข้าใจในการใช้ชีวิตคู่กันยาก และหลายคู่ที่เดียวที่ตรงกับคู่วิบ! ากกรรมใช้ชีวิตครอบครัวอย่างทุกขทรมาณ...

ช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงาน สำหรับผู้หญิงวันเสาร์ ผมมองดูดาวแห่งเจ้าเรือนชีวิตรัก และครอบครัวของผู้หญิงวันเสาร์ ก็เห็นว่าอำนาจของ ดวงดาวแห่งชีวิตคู่ผู้หญิงวันนี้ กว่าจะพบคนที่ใช่ในคู่แท้ หรือว่าคนที่คุณจะได้ตัดสินใจแต่งงานได้นั้น คุณใช้เวลาพอสมควร เพราะเป็นคนคิดมาก และเป็นคนชอบใช้เวลาในการพิจารณา เพราะเมื่อตัดสินใจแล้วคุณยอมรับผลสัมฤทธิ์ของมัน ไม่วาจะดีหรือว่ามันจะพลิกกลี้อไม่เป็นไปตามคาดหมายก็ตาม คุณก็คิดว่าพร้อมจะตั้งรับสถานการณ์ได้เสมอ

จึงขอทำนายแนะนำว่าช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงาน ก็หมายถึงช่วงที่ชีวิตคู่ลงตัว หรือว่าแต่งงานในช่วงนั้นแล้วดวงครอบครัวจะพากันไปรอด และอาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งสำหรับใช้ในการตัดสินใจให้คุณได้ สำหรับในยามที่คุณ คิดว่าจะแต่งงานดีไหม หากมีใครถูกใจขอในช่วงอายุที่เหมาะสม ซึ่งมีดัง! ต่อไปนี้

อายุ 18-25 ปี เป็นช่วงชีวิตที่ผู้หญิงวันเสาร์ จะพบกับความรักครั้งแรก บางคนก็เป็นความรักทางหัวใจอารมณ์ และความรู้สึก แต่ยังไม่เป็นคู่ชีวิตกันในภพชาตินี้ บางคนก็ประครองจนถึงวันที่แต่งงานครองเรือน! ได้เลยทันที

ช่วงอายุ 28-33 ปี เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ดาวแห่งชีวิตคู่ ทำให้คุณมีเรื่องต้องคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการแต่งงาน ผู้หญิงวันเสาร์หลายคนทีเดียวที่มีดวงอยู่คนเดียว หรือว่าเก็บหัวใจกับพรหมจรรย์ไว้ กลับไปคืนพระพรหมวันลาโลก เพราะว่าเป็นคนแข็ง และยอมรับการปรับตัวของตนเองไม่ได้ จึงคิดว่าอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นจะเหงา และเอาตัวรอดจากการเปรียบเทียบของดวงชะตา ผมเห็นว่า สถิติของผู้หญิงวันเสาร์ที่เป็นมายหรือว่าเป็นสาวโสด จะมีมากเป็นอันดับแรก ๆ ของผู้หญิงทั้ง 7 วันที่เดียวครับ

'ช่วงอายุที่ดวงชะตาที่รุ่งเรืองมีโชคลาภ'... ดวงอาทิตย์และ ดาวพฤหัสบดีเข้าเสวยอายุเมื่อไหร่ ดวงชะตาของคุณจะเริ่มมีโชคลาภ ไม่ทางดานความสำเร็จในการงาน ก็เป็นเรื่องโชคลาภทางการค้าขาย ความคล่องตัว การได้รับความช่วยเหลือ การเริ่มต้นชีวิตในการสร้างอนาคตทางธุรกิจที่ดี ควรจะเลือกเอาช่วงอายุช่วงที่ดาวทั้งสอง! ดวงเสวยอายุของคุณเป็นช่วงการเริ่มต้นลุย ขยับขยายกิจการการงาน ตัดสินใจ ปลี่ยน แปลงเส้นทางชีวิต เลื่อนตำแหน่ง หรือมีโชคดานการงานมากกว่าช่วงอื่น ๆ นั่นก็คือ ช่วงที่ดวงชะตาของคุณตลอดชีวิตเดินที่สด มีดังต่อไปนี้

อายุ 22-27 ปี เป็นช่วงของการตัดสินใจและนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตได้ เกี่ยวกับการเรียนการงาน และการลงทุน

ช่วงอายุ 30-36 ปีเป็นช่วงที่ ดาวอาทิตย์เสวยดวงชะตาของคุณ ทำนายอย่างฟันธงชัดเจนว่า

ดวงของคุณช่วงนี้จะมีโอกาสดี สำหรับการได้รับตำแหน่ง
ชื่อเสียงและการเลื่อนเปลี่ยนแปลงการทำงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นอายุตั้ง
กล่าวหากเป็นเรื่องดวงชะตาโดยรวมของชีวิตแล้วจะดี ค่อนข้างจะโชคดีมากกว่าโชคร้ายแน่นอน,

ช่วงอายุ 40-45 ปี เป็นช่วงชีวิตที่สร้างตัว หรือว่ามีฐานะทางสังคมบางคน มีโอกาสขยับขยายธุรกิจ
สมความปรารถนาของตนเอง หากทำนายว่าอายุตั้งกล่าวของคุณเป็นอย่างไรบางก็บอกได้ชัดเจนว่า
เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในการสร้างฐานะ การมีบ้าน หรือว่าตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจที่
นำไปสู่นาคอนมั่งคั่งของชีวิตได้ เรื่องโชคดีของคุณมากกว่าเรื่อง! งเคราะห์กรรม,

ช่วงอายุ 48-51 ปี เป็นช่วงที่ดวงของคุณพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
มีอุปสรรคอะไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุนี้แล้วละก็ โอกาสจะผ่านพ้นมีมากที่สุด

และช่วงอายุ 56-59 ปี เป็นช่วงของโอกาสสำคัญในชีวิต เกี่ยวกับหน้าที่การงาน การเงิน
หรือว่าการได้ทำงานใหญ่ ดาวอาทิตย์เสวยอายุเต็มดวง คุณมีโอกาสได้รับชื่อเสียงทางสังคม
หรือว่าได้รับการกล่าวขานแน่ ใจจงติดตามไว้ครับ
และทั้งหมดนี้เป็นการทำนายดวงชะตาตลอดชีวิตของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์
สำหรับช่วงอายุที่ดวงของคุณแดนมีโชคลาภ และในदानบวกเกิดขึ้นมาก

ขอบขอบคุณจาก ...BG...